
บทความ : เพจ พพิธิภณัฑศู์นยถ์่านหนิลกิไนตศึ์กษา เหมืองแม่เมาะ

วนัที่ 10 มิถนุายน 2565
จากท่ีแอดมินได้เกริ่นไว้ในบทความท่ีแล้ว
https://www.facebook.com/.../a.36093031.../2343013569171805/
ตามท่ีพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ)ฯ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการเยาวชนอาสาประจ าปี 2565 ในครั้งน้ี ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งท่ี 8 และในคอลัมน์น้ี แอดมินได้มีโอกาส
สัมภาษณ์บุคคลท่านหน่ึง ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยร่วมโครงการเยาวชนอาสาในอดีต ซ่ึงปัจจุบันได้มาเป็นอาจารย์ของ
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ท้ังยังได้ท าหน้าท่ีดูแลชุมนุมเยาวชนอาสาโรงเรียนแม่เมาะวิทยาอีกด้วย
“สวัสดีค่ะ ช่ือ นุชจรี อุดมณ์ หรือ คุณครูแต๊กกี้ค่ะ อดีตเคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยของแม่เมาะของเราค่ะ เป็น
มัคคุเทศก์น้อยตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) ค่ะ จนปัจจุบันน้ีได้กลับมาเป็นคุณครูที่โรงเรียนแม่
เมาะวิทยาค่ะ ก็ยังได้ท าหน้าท่ีครูดูแลเยาวชนอาสาพาเท่ียวของแม่เมาะค่ะ ก็มีความรู้สึกประทับใจในการเป็น
มัคคุเทศก์น้อย และถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก จากอดีตท่ีชื่อว่า มัคคุเทศก์น้อย ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น กิจกรรม
เยาวชนอาสาแล้วก็ตามแต่ ยังถือว่าเป็นกิจกรรมและโครงการที่ดีท่ีคอยสนับสนุนเพ่ือให้เด็กแม่เมาะของเราได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังทางด้านการสื่อสาร ทางด้านพัฒนาบุคคลิกภาพอีกท้ังยังเป็นสิ่งท่ีสนับสนุนให้
เด็กของแม่เมาะของเรารักแม่เมาะมากขึ้นค่ะ โดยส่วนตัวของหนูก็รักแม่เมาะอยู่แล้วค่ะ เป็นมัคคุเทศก์น้อย
จากอดีตมาถึงปัจจุบันมาเป็นครูที่ดูแลมัคคุเทศก์น้อย ก็ยังคิดว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีประโชยน์ท่ีจะคอยบอกต่อกับ
นักท่องเท่ียวได้ว่า แม่เมาะของเรามีดีอย่างไรค่ะ
• แอดมิน : คุณครูแต๊กกี้ เป็นคนแม่เมาะเลยรึเปล่าครับ
คุณครูแต๊กกี้ : ใช้ค่ะ แต๊กเป็นคนแม่เมาะอยู่แล้วค่ะ อดีตเป็นคนบ้านหางฮุง ปัจจุบันย้ายมาอยู่ท่ีเวียงหงส์
ล้านนาค่ะ เป็นคนแม่เมาะตั้งแต่ก าเนิดค่ะ และได้กลับมาอยู่แม่เมาะค่ะ
• แอดมิน : จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเยาวชนอาสา ในครั้งน้ี ได้ข้อคิด หรือสามารถน าไปต่อยอด

กับการเรียนการสอน หรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
คุณครูแต๊กกี้ : ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ ท้ังทางด้านบุคลิกภาพ การพูด การรับผิดชอบ รวมไป
ถึงทักษะการท างานค่ะ ช่วยในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านการพูดการบรรยายค่ะ

• แอดมิน : คุณครูแต๊กกี้ เคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยในพิพิธภณัฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์ฯ ของเรามั้ยครับ
คุณครูแต๊กกี้ : เคยค่ะ ตอนนั้นได้มีโอกาสมาเปน็มัคคุเทศก์น้อย รู้สึกจะเป็นช่วง แม่เมาะฮาล์ฟ มาราธอน ก็ได้เป็นค่ะ เทศกาล
การท่องเท่ียวแม่เมาะ และหนูคงเป็นรุ่นแรกๆเลยก็วา่ได้ที่ได้เข้ามาเป็นมคัคุเทศก์น้อยชว่งเสาร์-อาทิตย์ ที่ได้มาช่วยงานของ
พิพิธภัณฑ์ฯแม่เมาะค่ะ ก็อยากให้กิจกรรมนี้มตี่อไปเร่ือยๆค่ะเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเพียงแค่นักท่องเทีย่วที่เขา้มาแล้ว
ได้รับความรู้ แต่มันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆของแม่เมาะเราด้วยค่ะ ที่ได้พัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็ได้ให้ความรู้และบอกเล่าให้ทกุคนรู้
ว่าแม่เมาะเรามีดีอยา่งไรค่ะ 
• แอดมิน : คุณครูแต๊กกี้ อยากเน้น หรืออยากให้มกีิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
คุณครูแต๊กกี้ : ส าหรับโครงการเยาวชนอาสาของเหมืองแม่เมาะ ที่พิพิธภัณฑ์ฯได้ท าให้กับนักเรียน แต๊กว่ามันเบ็ดเสร็จ มันโอเค
อยู่แล้วส าหรับเด็กค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมที่น าเด็กมาอบรมก่อนแล้วมีกจิกรรมให้เด็กได้ท า มีเสาร์-อาทิตย์ ให้เด็กลองมาท างาน
ดู แต๊กว่ามันโอเคอยู่แล้วค่ะ”

ที่มาแหลง่ขอ้มูล : เพจ พพิธิภณัฑศู์นยถ์า่นหนิลกิไนตศึ์กษา (เหมืองแมเมาะ)ฯ


